

KẾ HOẠCH

Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh và thực hiện quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Công văn số 715/SLĐTBOXH-PC ngày 21/6/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sơn La về việc thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh và thực hiện quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, từng bước đưa công tác này vào nề nếp, góp phần tích cực vào công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La, kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Kết hợp theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2018.

Việc theo dõi thi hành pháp luật được xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm trong triển khai thực hiện công việc được giao. Phát huy tính chủ động cơ quan và cá nhân trong quá trình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan và cá nhân trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật; không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi lĩnh vực được giao đã được pháp luật quy định.

II. NỘI DUNG TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến tới công chức, viên chức, người lao động Cơ sở Nghi định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Thực hiện Công văn số 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05/6/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 và Kế hoạch số 42/KH-SLĐTBXH ngày 12/3/2018 của Sở Lao động TBXH theo dõi tình hình pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội năm 2018, các phòng chuyên môn tổ chức, triển khai thực hiện đúng quy định.

3. Hàng năm bám sát 05 nhóm tiêu chí quy định trong bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (*Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 của Bộ Tư pháp*) để tổ chức, thực hiện tự đánh giá, chấm điểm và báo cáo kết quả thực hiện (*là một nội dung trong báo cáo công tác PBGDPL hàng năm*).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng

Theo dõi, hướng dẫn các phòng chuyên môn, triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình hình triển khai kết quả về bộ phận Pháp chế Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn khác

Các phòng chuyên môn triển khai, phổ biến nội dung của Kế hoạch tới viên chức, người lao động, đồng thời thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo phạm vi được giao quản lý.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh và thực hiện quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, yêu cầu các phòng chuyên môn, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động – TBXH Sơn La (B/c);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC



Đoàn Văn Tứ

